



ทรงพระเจริญ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว



วารสาร
เมืองดอกจาน

ดีมากแฉง...ก้าวไกล
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔
เปิดมุมมอง สร้างความเข้าใจ เพื่อก้าวไกลไปกับเทศบาลนครอุดรธานี

๐ ๔๒๒๒ ๕๑๗๖-๘๕ ต่อ ๒๐๐๒

www.udoncity.go.th

แอปพลิเคชัน @นครอุดรธานี

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลนครอุดรธานี ชั้น ๒
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ภารกิจพิชิตโควิด-๑๙ ระลอกใหม่



นอกจากบทบาทของการเฝ้าระวัง ป้องกัน และยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่อย่างเข้มข้นของเทศบาลนครอุดรธานีแล้ว พี่น้องประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลฯ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุ นั้นเรายังมีความห่วงใยเป็นพิเศษ และเป็นประจำทุกปีครั้งที่หน่วยงานของเราได้เข้าไปร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุ มีความรู้ในเรื่องการใช้สมุนไพรไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย และการป้องกันโรคต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้สูงอายุเกิดแรงบันดาลใจ และมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาดูแลรักษาตนเองให้มีสุขภาพดีวิถีไทย ห่างไกลโควิด-๑๙ อีกด้วยครับ และแน่นอนว่าช่วงหน้าฝนอย่างนี้ เทศบาลฯ เรายังคงเดินหน้าลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวนครอุดรธานีอย่างต่อเนื่องในหลายชุมชนเพื่อรับเรื่องร้องเรียนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียในชุมชน วางแผนเร่งขุดวางท่อระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นอย่างเร่งด่วน รวมไปถึงลำห้วยคูคลองต่าง ๆ ที่ได้มีการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ผมเชื่อว่าคลองสายน้ำใสในบ้านเรานั้นทำได้ไม่ยากครับ ด้วยการหมั่นบำรุงรักษา ที่สำคัญเทศบาลฯ ยังเตรียมหมังบกว่า ๒๕๐ ล้านบาท ในการทำท่อระบายน้ำและแก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ผมพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่สำรวจ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี ทั้ง ๔ เขต เพื่อเร่งทำงบประมาณปี ๒๕๖๕ และเงินสะสม โดยเรามีแผนงานด้านสาธารณูปโภคที่สำคัญ ได้แก่ ๑.ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ๑๐๐ กว่าโครงการ ใช้งบประมาณราว ๑๕๐ ล้านบาท ๒.แก้ปัญหาน้ำท่วมขังน้ำท่วมซ้ำซาก ประมาณ ๖๐ ล้านบาท ๓.โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าส่องสว่างในชุมชนทุกชุมชน และถนนสายหลักอีกราว ๓๐ ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กล่าวไว้แน่นอนครับ



คุยกับนายก Talk

จากตัวเลขล่าสุดของจังหวัดอุดรธานีที่พบผู้ติดเชื้อสะสม ๓,๙๑๑ ราย ซึ่งเป็นตัวเลขยอดรวมในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ภารกิจของเทศบาลนครอุดรธานี ในการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ระลอกใหม่นั้นยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องครับ โดยข่าวดีที่เข้ามาล่าสุดคือ เทศบาลนครอุดรธานีได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์แล้วจำนวน ๓๙,๒๐๐ โดส คาดว่าจะได้รับวัคซีน และจัดฉีดให้กับพี่น้องประชาชนได้ประมาณ ๑๙,๖๐๐ คน ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมนี้ครับ นอกจากนี้เรื่องของวัคซีน การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และการจัดรถรับ-ส่ง ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้ว โรงพยาบาลสนามก็เป็นอีกส่วนที่เทศบาลฯ ฝ้าดูแลอย่างสม่ำเสมอ เช่น “ศูนย์มรกต” โรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ ของจังหวัดอุดรธานี เราได้นำเครื่องจักรกลเข้าปรับปรุงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และนำรถสุขาเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชน ขณะที่ “ศูนย์โอปอ้อม” มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ศูนย์สามพร้าว ที่พบปัญหาสำคัญจากการจัดการขยะติดเชื้อที่มีจำนวนมากขึ้น ทางเทศบาลฯ ก็ได้เร่งดำเนินการจัดเก็บเพื่อนำเข้าสู่โรงงานกำจัดขยะติดเชื้ออย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับครึ่งส่วนของผู้ประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า ที่ตลาดร่มห้วย หรือตลาดสดเทศบาล (หัวควรว) หลังจากได้ประชุมคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ ๔ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ทางเทศบาลฯ ได้เห็นควรให้ดำเนินการลดค่าเช่า และยกเว้นค่าเช่าตามความจำเป็นและเหมาะสมแล้วแต่กรณี ในช่วงระยะเวลาหนึ่งด้วยครับ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราชาวเทศบาลนครอุดรธานี กำลังร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันเพื่อพี่น้องประชาชนของเรา ขอให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติ และผ่านอุปสรรคต่าง ๆ ไปด้วยกันนะครับ

ดร.ธนดร พุทธิรักษ์
นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

เกาะติด “เทศบาลนครอุดรธานี – อบจ. อุดรธานี” กับการกิจ **บูรณาการป้องกันน้ำท่วม**

หลังจากที่ได้เริ่มก้าวแรกของการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลนครอุดรธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อบจ.อุดรธานี) ด้วยการลงพื้นที่ตรวจการขุดลอก คลอง กำจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ำ บริเวณถนนรอบเมือง สายอุดร-หนองบัวลำภู เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี และเขตเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดอุดรธานีในช่วงฤดูฝนนี้

การปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากการสนับสนุนทั้งในด้านข้อมูลคลอง ระบายน้ำ วางท่อลอดเส้นทางที่ขวางทางระบายน้ำ เครื่องจักรกลหนัก เครื่องสูบน้ำ กำลังพล ข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อน ระบบระบายน้ำ เครื่องปั่นไฟ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ ป้องกันไฟ จากหน่วยงานอื่น ๆ แล้ว ในส่วนของ อบจ.อุดรธานี ยังได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล ขนาดใหญ่ เพื่อดำเนินการขุดลอกคลองระบายน้ำภายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ได้แก่ แแบคโฮแขนสั้น รถดั้มพ์ รถแบคโฮแขนยาว เทรลเลอร์ขนตำ และเครื่องสูบน้ำ

สำหรับในเดือนกรกฎาคม เทศบาลนครอุดรธานี ได้ร่วมกับ อบจ.อุดรธานี ปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมือง ในช่วงฤดูฝน ดังนี้

- ขุดลอกโคลนเลน และกำจัดวัชพืช บริเวณถนนรอบเมือง เริ่มตั้งแต่สี่แยกวิทยาลัยพลฯ ไปจนถึงสถานีสูบน้ำท้ายห้วยหมากแข้ง ระยะทางประมาณ ๕-๖ กม.
- ขุดลอกโคลนเลน กำจัดวัชพืช คลองขนานทางรถไฟ บริเวณชุมชนบ้านเตื่อ เริ่มจากสถานีสูบลอกขนานทางรถไฟบริเวณถนนรอบเมืองไปจนถึงชุมชนรถไฟ ระยะทางประมาณ ๑.๘ กม.

ในส่วนของการกิจของเทศบาลนครอุดรธานีที่ดำเนินการเองเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ มีดังนี้

- ขุดลอกคลองรอบเมือง จากสถานีสูบน้ำท้ายห้วยหมากแข้งไปจนถึงสถานีสูบน้ำท้ายห้วยม้ง
- ขุดลอกคลองรอบเมือง บริเวณสี่แยกบายพาสขอนแก่น ฝั่งชุมชนดงวัด จากสี่แยก ถึงสถานีสูบน้ำดงวัด
- ขุดลอกคลองระบายน้ำ หลังบึงชี ถนนนิติโย ท้ายซอยบุตรสมบัติไปจนถึงห้วยม้ง
- ขุดลอกคลองท้ายหมากแข้ง บริเวณซอยจินตคามจากสนามบินถึงคลอง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
- ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืช คลองชลประทานบ้านช้าง

ตามแผนงานที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น เทศบาลฯ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้น บริเวณคลองชลประทานบ้านช้างที่มีความคืบหน้าแล้วประมาณ ๕๐%



พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง



สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔ ให้เทศบาลนครอุดรธานี เป็นปีที่ ๒๒ เพื่ออัญเชิญไปถวายแด่วัดโพธิสมภรณ์ และวัดมิ่งมิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี เป็นพุทธบูชาและเป็นการร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดโพธิสมภรณ์ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี ได้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานฯ ส่งมอบแด่นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ พร้อมด้วย พานใส่เทียนชนวนพระราชทานฯ ถวายแด่พระสงฆ์ วัดโพธิสมภรณ์ จากนั้นได้เดินทางไปที่ศาลาบุญสิงห์ วัดมิ่งมิมาวาส เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ พร้อมด้วย พานใส่เทียนชนวนพระราชทานฯ แต่พระสงฆ์วัดมิ่งมิมาวาส โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธี ภายใต้มาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

พิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา



เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดมิ่งมิมาวาส พระอารามหลวง จังหวัดอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำประกอบพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมนำกล่าวราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล โดยผู้ร่วมพิธีประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ประชาชน ร่วมพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด



ไฟเขียว!!



ปรับสูตรวัคซีนต้านโควิด-๑๙



หลังจากที่มีกระแสข่าวในต่างประเทศว่า โควิด-๑๙ สายพันธุ์ใหม่ มีความรุนแรงมาก ไวต่อการติดเชื้อ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลง ทำให้วงการแพทย์และสาธารณสุขต้องกลับมาคิดทบทวนหาทางแก้ไข เพื่อต่อกับโรคระบาดดังกล่าว โดยเน้นหนักไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของวัคซีน ด้วยการปรับสูตร เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย อาทิ ในเยอรมนี ประเทศที่นำร่องให้มีการปรับสูตรการฉีด นำโดยนายกรัฐมนตรี ได้เข้ารับวัคซีนโมเดอร์นาเป็นโดสที่ ๒ หลังจากที่ได้ฉีดออกซ์ฟอร์ด-แอสตราเซนเนกาไป ก่อนที่จะออกข้อแนะนำให้ประชาชนรับวัคซีนเข็มแรกเป็นแอสตราเซนเนกา และเข็มที่สองควรรับวัคซีนประเภท mRNA เช่น ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นาแทน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการต้านทานเชื้อไวรัสโดยอ้างอิงผลการศึกษาวิจัยในปัจจุบันที่พบว่า การฉีดวัคซีนแบบผสมสามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีกว่าอย่างชัดเจน

อย่างไรก็ตาม องค์การอนามัยโลก (WHO) ยังคงมีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยต่อการฉีดวัคซีนแบบผสม เพราะปัจจุบันยังคงมีข้อมูลวิจัยเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแบบผสมสูตรอยู่น้อยมาก ทำให้ไม่สามารถรู้ได้ถึงผลข้างเคียง แต่หากเป็นการตัดสินใจของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของรัฐที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่มีอยู่ก็เป็นสิ่งที่กระทำได้อ้างอิงตามการรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ส ได้ระบุถึงรายชื่อประเทศที่กำลังพิจารณาใช้วัคซีน

ต่างชนิดร่วมกันเพราะความขาดแคลน และเพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ได้แก่ บาห์เรน ภูฏาน แคนาดา จีน อินโดนีเซีย อิตาลี รัสเซีย เกาหลีใต้ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เวียดนาม และไทย

สำหรับประเทศไทย ทางคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้ฉีดวัคซีนต่างชนิดร่วมกันได้ โดยให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวคเข็มที่ ๑ ได้รับการฉีดเข็มที่ ๒ เป็นแอสตราเซนเนกา ห่างกัน ๓-๔ สัปดาห์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลตา โดยจะสร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อฯ ยังมีมติรับทราบเรื่องการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือบูสเตอร์โดส สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า โดยให้วัคซีนเข็มที่ ๓ ห่างจากเข็ม ๒ ในระยะ ๓-๔ สัปดาห์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันสูง ซึ่งวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันจะเป็นของแอสตราเซนเนกา วัคซีนชนิดไวรัสเวกเตอร์เป็นหลัก เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนชนิดเชื้อตายของซิโนแวค ผู้เชี่ยวชาญไทยพบว่าการให้วัคซีนคนละชนิดจะมีผลต่อการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเพื่อป้องกันโรคโควิด-๑๙ เพิ่มมากขึ้น ในเวลาต่อมาแพทย์อาวุโสศิริราช-จุฬาฯ ต่างหนุนมติคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ แบบผสมสูตร โดยยืนยันว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในไทยและมีผลการศึกษารองรับ

ที่มา : workpointtoday.com, www.bbc.com, www.infoquest.co.th

Latest News

Pfizer : บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และไบออนเทค ได้ประกาศลงนามสัญญา ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการจัดส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๒๐ ล้านโดส สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับประเทศไทย และมีแผนกำหนดการส่งมอบในไตรมาสที่ ๔ ของปีนี้ โดยเบื้องต้นจะมีการส่งมอบวัคซีนไฟเซอร์ทั้งสิ้นจำนวน ๒๑.๕ ล้านโดส แบ่งเป็นล็อตบริจาคราย จำนวน ๑,๕๐๓,๔๕๐ โดส ส่วนอีก ๒๐ ล้านโดส จะเป็นการสั่งซื้อ โดยใน ส่วนนี้จะทยอยส่งมอบแบ่งออกเป็น ๒ ล็อต คาดว่าไทยจะได้รับไม่เกินเดือนธันวาคมนี้

AstraZeneca : หลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นมอบวัคซีน แอสตราเซนเนกาให้กับไทย จำนวน ๑,๐๕๓,๐๙๐ โดส ไปเมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค.ที่ผ่านมา ล่าสุดรัฐบาลไทยจะได้รับการสนับสนุน วัคซีนโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหราชอาณาจักร ของบริษัท แอสตราเซนเนกา อีกจำนวน ๔๑๕,๐๔๐ โดส ซึ่งจะเดินทางมาถึงประเทศไทยช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้ โดยเป็นไปตามนโยบายของสหราชอาณาจักรที่ประสงค์บริจาควัคซีนให้แก่มิตรประเทศ ที่ต้องการความช่วยเหลือ

Moderna : ความคืบหน้าเกี่ยวกับการเปิดให้องค์กร การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ทั่วประเทศ จองวัคซีนโมเดอร์นาจาก สภาอากาศไทย ล่าสุด อบจ.อุดรธานี ได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน ๑๕,๓๘๔ โดส สามารถฉีดให้กับประชาชนได้ประมาณ ๗,๕๐๐ คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักตามวัตถุประสงค์ของ สภาอากาศไทย ได้แก่ ๑.ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ ๒.ผู้สูงอายุ ๗๐ ปีขึ้นไป ๓.บุคลากรทางแพทย์ในถิ่นทุรกันดาร ๔.ผู้ที่ทำงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาล และ ๕.บุคลากรที่ปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน โดยทั้ง ๕ กลุ่มนี้ต้องเป็น ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนใด ๆ มาก่อน ทั้งนี้ คาดว่าวัคซีนจะสามารถ ส่งมอบได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

Sinopharm : หลังจากที่ อบจ.อุดรธานี ได้รับจัดสรร วัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๑,๒๖๐ โดส หรือคิดเป็น ๕,๖๓๐ คน (คนละ ๒ โดส) ล่าสุด เทศบาลนครอุดรธานี ก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬารักษ์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็นจากการจัดสรร ครั้งที่ ๓ จำนวน ๕,๖๐๐ คน (๑๑,๒๐๐ โดส) และจัดสรรครั้งที่ ๔ จำนวน ๑๔,๐๐๐ คน (๒๘,๐๐๐ โดส) โดยคาดว่าจะได้รับวัคซีน และฉีดให้กับประชาชนได้ไม่เกินกลางเดือนสิงหาคมนี้



● **เทศบาลนครอุดรธานียกเว้นค่าเช่าการจัดการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินนาน ๕ เดือน**

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความประสงค์ จะช่วยเหลือและบรรเทาภาวะทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เช่น ที่ดินและอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (โควิด-๑๙) โดยสามารถยกเว้นค่าเช่า รวมถึงประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม คณะอนุกรรมการในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครอุดรธานี จึงได้มีการประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ค้าในตลาดสดที่ได้ผลกระทบจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (โควิด-๑๙) โดยในที่ ประชุมได้มีมติงดเก็บค่าเช่าและปรับลดการเก็บค่าเช่าทรัพย์สินของเทศบาลนครอุดรธานี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลา ๕ เดือน ประกอบด้วย

๑. งดเก็บเงินค่าเช่า จำนวน ๑๕ รายการ ได้แก่

- ๑.๑ ห้องสุขาตลาดบ้านห้วย
- ๑.๒ อาหารเช้า ณ เขตผ่อนผันบริเวณถนนเทศา
- ๑.๓ ชุมจำหน่ายสินค้าบริเวณหนองประจักษ์ศิลปาคม
- ๑.๔ ห้องสุขาสาธารณะตลาดเทศบาล ๑
- ๑.๕ ห้องสุขาสาธารณะตลาดเทศบาล ๒
- ๑.๖ อาคารชุมนุมบริเวณถนนเทศา
- ๑.๗ อาคารชุมนุมพระติดกับรั้วสุสานหัวเคี้ยวหัวจิง
- ๑.๘ ตู้กักระบายสี เขตผ่อนผันบริเวณถนนเทศา
- ๑.๙ อาคารจำหน่ายสินค้าหลังโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
- ๑.๑๐ อาคารจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนเทศบาลภิบาล ๒๔ บุธ
- ๑.๑๑ แผงจำหน่ายสินค้าตลาดบ้านห้วย
- ๑.๑๒ แผงจำหน่ายสินค้าตลาดเทศบาล ๑
- ๑.๑๓ แผงจำหน่ายสินค้าตลาดเทศบาล ๒
- ๑.๑๔ ห้องสุขาสาธารณะลานสังคีตหนองประจักษ์ศิลปาคม
- ๑.๑๕ ห้องสุขาสาธารณะรอบหนองประจักษ์ศิลปาคม

๒. ปรับลดอัตราส่วนลดร้อยละ ๓๐ จำนวน ๔ รายการ ได้แก่

- ๒.๑ ค่าธรรมเนียมให้สิทธิการจัดเก็บสิ่งปฏิกูล
- ๒.๒ ค่าเช่าพื้นที่บางส่วนอาคารสโมสรสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี
- ๒.๓ ค่าเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณพื้นที่ ชั้น ๑ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี
- ๒.๔ ค่าเช่าที่ดินบริเวณศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครอุดรธานี ข้างโรงเรียน เทศบาล ๘

ซึ่งในส่วนของการค่าเช่าแผงจำหน่ายสินค้าตลาดสดเทศบาล ๑ ตลาดสดเทศบาล ๒ เทศบาลฯ ยังคงต้องชำระค่าเช่าในการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้กับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ จังหวัดอุดรธานี และค่าเช่าแผงจำหน่ายสินค้าตลาดบ้านห้วยเทศบาลฯ ยังคงชำระค่าเช่า ให้กับโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเจ้าของพื้นที่ แทนให้กับผู้ค้าในตลาด



● **ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ ๑**



เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๔๐ น. ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ ๑ นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันและควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ ๑ เทศบาลนครอุดรธานี โดย ดร.ธนธร พุทธิรักษ์ นายกเทศมนตรี นครอุดรธานี มอบหมายให้นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายก เทศมนตรี นางสาวฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี นางวิษวีวรรณ สนธิเทศ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมรับการตรวจเยี่ยม

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุดรธานีแห่งที่ ๑ เทศบาลนคร- อุดรธานี มีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดและพื้นที่เสี่ยง ให้ปฏิบัติตาม มาตรการของทางจังหวัดอุดรธานีอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ที่เดินทางมาจาก พื้นที่เสี่ยงจะต้องผ่านการตรวจคัดกรอง โดยเทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดตารางและรถตู้อำนวยความสะดวกนำผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง เดินทางไปกักตัวยังสถานที่กักกัน (Local Quarantine) เป็นเวลา ๑๔ วัน ยกเว้นผู้ที่ได้รับวัคซีนตามที่จังหวัดกำหนด

● การประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานีสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติพระกิติยาศาสน์สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายไกรสิทธิ์ พุฒธรรม ประธานสภาเทศบาลนครอุดรธานี เปิดการประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานีสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครอุดรธานีเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายกองเอกปราโมทย์ ธิญ์พิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้

ในการประชุมครั้งนี้ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลพิจารณาอนุมัติ จำนวน ๖ ญัตติ ได้แก่

๑. ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครอุดรธานี โดยมีมติที่ประชุมได้คัดเลือกให้ นายแหลม เพลิงภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต ๒ และนายประไพ มาสอน สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต ๔ ดำรงตำแหน่ง

๒. ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี และกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) โดยมีมติที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑. ร.ต.ต. มนต์รี พวงโพธิ์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต ๔ ๒. นายวินัย ดอนโคตรจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต ๑ ๓. นายปรีชาพล คนยัง สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต ๒ และมติคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑. นางวราพร ศิริประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต ๑ ๒. นายนิธิศ นรินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต ๑ ๓. นายสามัญ พฤฒิสาร สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต ๔

๓. ญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อคืนเงินค่าภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๕๘ ราย เป็นเงินจำนวน ๒๙๕,๗๕๐.๗๙ บาท เนื่องจากมีการชำระเกินกว่าที่ควรจะเสีย โดยมีมติที่ประชุมได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมตามเสนอ

๔. ญัตติขอความเห็นชอบให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานีใช้อาคารสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานีเป็นที่ตั้งสำนักงานสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๕. ญัตติการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ โดยมีมติที่ประชุมได้คัดเลือกกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผัน ได้แก่ นายพีรวัฒน์ ไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต ๒ และคัดเลือกกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าและคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้า ได้แก่ นางสุจิตรา คำพรม สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เขต ๔

๖. ญัตติขอความเห็นชอบให้โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๖ นครอุดรธานี จัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาฟุตบอล ตามหลักเกณฑ์การกำหนดให้สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาในหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศเป็น “สถานศึกษาที่มีการจัดการศึกษาลักษณะพิเศษ” โดยมีมติที่ประชุมมีมติเห็นชอบ



● ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี



เมื่อวันพุธที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อุดรธานี ฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรี นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี นายอริยะ แต่สุวรรณ รองนายกเทศมนตรี น.ส.ฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรี นายพูนเกียรติ พุทธรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ ของโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ที่ให้บริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี ซึ่งเป็นจุดที่ ๒ ของจังหวัดอุดรธานีในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานีกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยมี นพ.เมธิพงษ์ ชาตะเมธิกุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์ และ ทพญ.รสริน สมประสงค์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงานกองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี คอยอำนวยความสะดวกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๑๙ แก่ประชาชน

● **อบรมฟื้นฟูความรู้การควบคุมโรคทางระบาดวิทยาในพื้นที่เสี่ยง เขตเทศบาลนครอุดรธานี**



ดร.ธนดร พุทธิรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมายให้ ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ และยังมีนายศราวุธ เพชรพนมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมเป็นเกียรติการอบรมฟื้นฟูความรู้ในการควบคุมโรคทางระบาดวิทยาในพื้นที่เสี่ยง เขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคโควิด-๑๙ ในชุมชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความสามารถในการเฝ้าระวังป้องกันโรคระบาดด้วยตนเองได้อย่างถูกต้องรวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดวิทยาแก่ชุมชนในพื้นที่ ให้แก่ อสม. ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จำนวน ๒๐๐ คน แบ่งการอบรมเป็น ๔ เขต ๆ ละ ๕๐ คน ได้แก่

- ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านโนน
- ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนดอนอุดม
- ครั้งที่ ๓ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิ์วาราม
- ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการประธาน อสม.ชุมชนเวียงพิงค์

● **โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมารดาและทารก**



ดร.ธนดร พุทธิรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรี และนายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการอบรมพร้อมมอบเกียรติบัตร “หนูน้อยนมแม่” ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยมารดาและทารก โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพมารดาและทารก ปัจจุบันนมแม่นับว่าเป็นอาหารที่สำคัญและเหมาะสมที่สุดสำหรับทารก ช่วยส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดจนเจริญเติบโต จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ หญิงมีครรภ์ หญิงหลังคลอด ผู้ดูแลเด็ก รวมถึง อสม. ในชุมชน จำนวน ๒๐๐ คน ซึ่งแบ่งการอบรมเป็น ๔ เขต ๆ ละ ๕๐ คน ได้แก่

- เขต ๑ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านโนน
- เขต ๒ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการประธานชุมชนเวียงพิงค์
- เขต ๓ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๔ วัดโพธิ์วาราม
- เขต ๔ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนดอนอุดม

● อบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมยาสูบในชุมชน

ดร.ธนดร พุทธิรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้มอบหมายให้ ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรี และนายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการอบรมให้ความรู้เรื่องการควบคุมยาสูบในชุมชน แก่กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย แกนนำชุมชน อสม. ประชาชนในพื้นที่ และเครือข่ายการป้องกันการบริโภคยาสูบ จำนวน ๑๒๐ คน โดยสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับยาสูบ โทษและพิษภัยยาสูบ การติดยาสูบ กลไกการติด การเสพติดยาสูบ การบำบัดผู้ติดยาสูบ การดูแลผู้ติดยาสูบ สำหรับผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นผู้มีบทบาทในการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาสูบในชุมชนตนเอง

ทั้งนี้ การอบรมได้แบ่งออกเป็น ๔ เขต ๆ ละ ๓๐ คน ได้แก่

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านโนน

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการประธาน ชุมชนเวียงพิงค์

ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียน เทศบาล ๔ วัดโพธิ์วาราม

ครั้งที่ ๔ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนดอนอุดม



● โครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ

ดร.ธนดร พุทธิรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย ดร.หทัยรัตน์ เพชรพนมพร รองนายกเทศมนตรี นายอริยะ แต่สุวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายพูนเกียรติ พุทธิรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก ๓๒๒๓ โดยการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการออกกำลังกาย สุขภาพดีวิถีไทยห่างไกลโควิด-๑๙ การใช้สมุนไพรไทย การบริโภคอาหารที่ปลอดภัย การป้องกันโรคต่าง ๆ รวมถึงการดูแลสุขภาพฟันในผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

โดยในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุชุมชนโนนวัฒนา วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุชุมชนเก่าจวน ๘ บ้านมั่นคงเพชรธานี และชุมชนนาดี วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุชุมชนดอนอุดม และในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุชุมชนบ้านจิก



● โครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุง ประจำปี ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ๖๐ พรรษา สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ดร.ธนดร พุทธิรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในโครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุง ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี นายพูนเกียรติ พุทธิรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายพิเชษฐ์ ศรีวิไล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี จัดทำโครงการคนนครอุดรฯ ไร้พุงต่อเนื่องทุกปี ซึ่งปีนี้เป็นครั้งที่ ๘ โดยร่วมกับบริษัท Fitness Lifestyle สาขาตึกคอมอุดรธานี จัดการอบรมหลักการรับประทานอาหารคีโตเจนิค/โลว์คาร์บไดเอต (Low-Carb Diet) และการทำ IF (Intermittent Fasting) ร่วมกับการออกกำลังกายมาเป็นหลักการดูแลสุขภาพ เพื่อแก้ไขหรือลดต้นเหตุของโรค ที่มีหลักปฏิบัติเรียบง่ายได้ผลเร็ว ประหยัด ปลอดภัยให้กับผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่มีรอบเอวเกินมาตรฐานจำนวน ๕๐ คน โดยอบรมทฤษฎีระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และติดตามประเมินผลภาวะสุขภาพหลังการอบรม เป็นเวลา ๑ เดือน / ๓ เดือน / ๖ เดือน ถึง ๑ ปี หลังการอบรมคาดว่าจะผู้เข้าร่วมโครงการจะมีศักยภาพในการดูแลตัวเอง เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและสาเหตุของการเกิดโรคได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน





ปฏิบัติการสู้ศึกโควิด-๑๙

เทศบาลนครอุดรธานี

ภารกิจการบริหารจัดการ โควิด-๑๙ ระลอกใหม่ของเทศบาลนครอุดรธานี เป็นความร่วมมือกันอย่างแข็งขันระหว่างหน่วยงานในเทศบาลฯ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานหลัก ๆ ได้แก่ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานเทคนิค กองการแพทย์ และสำนักช่าง โดยแต่ละหน่วยจะมีหน้าที่ในการจัดการแบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนหลัก ดังนี้

ขั้นตอนที่ ๑ การเฝ้าระวัง

ในส่วนงานนี้ **สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** จะดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน เช่น หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ เบื้องต้นอย่างละ ๓๐,๐๐๐ ชิ้น โดยมีเป้าหมายแจกจ่ายให้กับกลุ่มโรงเรียนเด็กนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์รับวัคซีนต้านโควิด-๑๙ กลุ่มผู้ประกอบการในตลาดซึ่งเป็นพื้นที่แออัดมีผู้มาจับจ่ายซื้อข้าวของมาก จนอาจก่อให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อ กลุ่มแกนนำชุมชนที่จำเป็นต้องลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรมคัดกรองในชุมชน รวมถึงมูลนิธิและหน่วยงานราชการที่มีประชาชนเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก เช่น ทีมมูลนิธิที่ช่วยพ่นน้ำยา หรือรับส่งคนไข้ไปยังโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนในเชิงของอุปกรณ์ในการทำงาน จากนั้นถึงจะเป็นกลุ่มประชาชน นอกจากนี้ สำนักสาธารณสุขฯ จะลงพื้นที่ให้ความรู้ในตลาด สถานประกอบการ ร้านค้า และเครือข่ายองค์กรชุมชน ลงตรวจสถานที่ให้กับสถานประกอบการ ตลอดจนร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชุมชนในการดูแลผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยง

ด้าน **งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานเทคนิค** จะเป็นด้านแรกในการคอยดูแลผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและนำตัวไปยังสถานที่กักตัวของรัฐเป็นสำคัญ ซึ่งจะมีหน้าที่ตั้งแต่การคัดกรองผู้รับ-ส่งผู้โดยสารที่เดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานีไปที่ศูนย์โฮมฮัก จัดรถรางและรถของเทศกิจรับ-ส่งผู้โดยสารจากสถานีขนส่งจังหวัดอุดรธานีไปยังศูนย์โฮมฮัก จัดรถสุขาเคลื่อนที่ไปให้บริการผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่เดินทางจากกรุงเทพฯ มาที่มณฑลทหารบกที่ ๒๔ จัดเตรียมที่พักชั่วคราวให้ผู้รอเข้าศูนย์โฮมฮักที่ห้องพักนักกีฬา สนามกีฬาเวสสวุด พร้อมบริการรับ-ส่ง และคอยดูแลความเรียบร้อยใน Local Quarantine

สำหรับงานเฝ้าระวังของ **กองการแพทย์** นั้น จะเริ่มตั้งแต่การตรวจเอกสารของกลุ่มเสี่ยงก่อนเข้าศูนย์ Local Quarantine ดูแลกระบวนการฆ่าเชื้อของกลุ่มเสี่ยงก่อนเข้าศูนย์ Local Quarantine รวมถึงดูแลผู้เข้าพักที่ศูนย์ Local Quarantine ทั้งความเจ็บป่วยทางร่างกายและจิตใจ

ขั้นตอนที่ ๒ การค้นหา

ด้านการค้นหาผู้สัมผัส หรือกลุ่มเสี่ยงสูงในชุมชน **สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่มีการระบาดระลอกใหม่ในพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งจะเป็นการสอบถามสถานประกอบการตามใหม่ไลน์ผู้ป่วยเพื่อนำมาตรวจหาเชื้อ โดยจะมีทีมพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำเรื่องการทำความสะอาดทุก ๆ สองชั่วโมง รวมทั้งขอความร่วมมือในการปิดสถานที่และทำความสะอาด แจกผู้ประกอบการตามร้านค้า/ตลาดต่าง ๆ มาตรวจหาเชื้อก่อนให้คำแนะนำในการกักตัว นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ในการค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่มีอาการ พร้อมทำการคัดกรองเบื้องต้นและจัดลำดับความเรียงที่จุดตรวจโควิดซึ่งจะเป็นการดำเนินการแบบวันต่อวันเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมของจำนวนผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสที่มีอาการ ตามมาด้วยหน่วยที่มีความสำคัญในขั้นตอนการค้นหาคือ **กองการแพทย์** โดยจะมีหน้าที่ในการสอบสวนโรคและดำเนินการ Swab test ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

ขั้นตอนที่ ๓ การยับยั้ง

การยับยั้งจะเน้นหนักไปในเรื่องของทำความสะอาด และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะ หรือพื้นที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นหมู่มาซึ่ง **สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** จะจัดส่งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเทศกิจ เข้าไปทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในพื้นที่และตามใหม่ไลน์ของผู้ป่วย พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อใส่ยานพาหนะ สิ่งของ และห้องพักที่อยู่ในศูนย์ Local Quarantine ล้างถนนในจุดที่มีผู้ใช้บริการเยอะ เช่น บริเวณร้านอาหารถนนเทศา บริเวณรอบ ๆ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และบริเวณจุดที่ให้บริการในการคัดกรองตรวจหาเชื้อ เช่น สนามทุ่งศรีเมือง และพื้นที่อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการล้างตลาด โดยจะเป็นการล้างทำความสะอาดและพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทั้งนี้ ตามมาตรฐานแล้วจะล้างสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง แต่เทศบาลฯ ต้องการเพิ่มความเข้มข้นในการทำความสะอาดจึงจัดให้มีการล้างเป็น ๒ ครั้งต่อสัปดาห์ ขณะที่ตลาดเอกชนจะเป็นการขอความร่วมมือให้ล้างตลาดสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ส่วนห้างร้านขนาดใหญ่จะเน้นไปที่การเว้นระยะห่างและการทำความสะอาดทุกสองชั่วโมง นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมถังขยะสำหรับทิ้งขยะติดเชื้อจากพื้นที่กักตัวทุกพื้นที่ รวมถึงจัดรถขนขยะติดเชื้อเพื่อขนขยะในเขตอำเภอเมืองไปกำจัดอีกด้วย โดยมีสำนักช่างช่วยดูแลส่วนของการขนขยะติดเชื้อจากนอกเขตอำเภอเมืองไปกำจัด สำหรับงานสุดท้ายที่จะช่วยยับยั้งจำนวนผู้ป่วยไม่ให้มีอาการหนักได้ คือส่วนของ **กองการแพทย์** ซึ่งจะทำหน้าที่ในการฉีดวัคซีนให้ประชาชนในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนครอุดรธานี โดยปัจจุบันจะมีบุคลากรทางการแพทย์คอยให้บริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครอุดรธานีและภาคเอกชนที่พร้อมใจกันต่อสู้กับโควิด-๑๙ ระลอกใหม่นี้



ยกระดับโครงข่ายถนน “พรหมประกาย-นเรศวร” เชื่อมสนามบินอุดร



เมื่อเร็ว ๆ นี้ เทศบาลนครอุดรธานี ได้จัดประชุมหารือโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ช่วง ถ.พรหมประกาย-ถ.นเรศวร ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อุดรธานี โดยโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามมาตราคือ ๓๕ (๒) ซึ่งกำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมือง การเคหะแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการจัดรูปที่ดินตามแผนแม่บท และพื้นที่เป้าหมายได้แก่ พื้นที่ในเขตชุมชนเมืองที่มีการวางผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี เพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อม และสอดคล้องตามผังเมือง

วัตถุประสงค์ในการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่

๑. แก้ไขที่ดินตาบอด
๒. เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความน่าอยู่
๓. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ โดยมีการบูรณาการร่วมกัน
๔. แก้ไขปัญหาที่ดินรูปทรงบิดเบี้ยวจากการเวนคืนที่ดินเพื่อตัดถนนโครงการ
๕. เพื่อพัฒนาโครงข่ายถนนและพัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า รวมถึงการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายถนนของเมืองสู่สนามบินนานาชาติ จังหวัดอุดรธานี

สำหรับ พื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินของจังหวัดอุดรธานี มีจำนวน ๖ บริเวณ ดังนี้

- พื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ ๑ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑,๖๗๒.๓ ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง
- พื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ ๒ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑,๙๙๗.๓ ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
- พื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ ๓ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๑,๐๗๔.๒ ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
- พื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ ๔ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๓,๒๕๕.๕ ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
- พื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ ๕ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๗๕๐.๐ ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
- พื้นที่เป้าหมายบริเวณที่ ๖ มีพื้นที่ทั้งสิ้น ๓,๐๗๔.๔ ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว

เบื้องต้น สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ใน **พื้นที่เป้าหมายการจัดรูปที่ดินบริเวณที่ ๕** ซึ่งมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๗๕๐.๐ ไร่ จำนวนแปลงที่ดินประมาณ ๑,๙๒๓ แปลง อยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งอยู่บริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย (สีเหลือง) บริเวณหมายเลข ๒.๑๗ และบริเวณการใช้ประโยชน์ที่ดิน ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณที่ดินหมายเลข ๓.๑๔ และอยู่ในแนวถนน โครงการผังเมือง สาย ค๗ ขนาดเขตทาง ๒๕ เมตร และถนนสาย ๔๔ ขนาดเขตทาง ๓๐ เมตร โดยการจัดรูปที่ดินน่าจะเกิดขึ้นบริเวณถนนโครงการสาย ค๗ (ช่วงถนนพรหมประกายถึงถนนนเรศวร) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยในเขตเมืองให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีศักยภาพในการพัฒนา รวมถึงการเพิ่มมูลค่าของที่ดินในอนาคตซึ่งเป็นที่มาที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวม และมีความสอดคล้องกับการพัฒนาเมืองอุดรธานีในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาพื้นที่ตาบอด พัฒนาระบบโครงข่ายถนนตามผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ถนนสาย ค๗ และเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมจากตัวเมืองอุดรธานีเดินทางไปสู่สนามบินนานาชาติอุดรธานี ให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี ช่วง ถ.พรหมประกาย-ถ.นเรศวร

- มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๓.๕๓ ไร่
- มีแปลงที่ดินทั้งหมด ๓๓ แปลง
- มีเจ้าของที่ดินทั้งหมด ๒๗ ราย
- พิกัดโครงการ : บริเวณถนนพรหมประกาย พิกัด ๑๗.๓๙๕๑๗๖, ๑๐๒.๗๗๑๑๖

บริเวณถนนนเรศวร พิกัด ๑๗.๓๙๕๕๑๙, ๑๐๒.๗๘๐๘๖๙

ด้านเหนือ เริ่มจากแนวเขตถนนพรหมประกาย ฟากตะวันออก จุดเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางถนนโครงการสาย ค๗ ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ตามเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางถนนโครงการสาย ค๗ ไปจนจุดแนวเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางถนนนเรศวร

ด้านตะวันออก จากแนวเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางถนนโครงการสาย ค๗ ฟากเหนือ จุดแนวเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางถนนนเรศวร ไปทางทิศใต้ ตามแนวเส้นขนาน ระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางถนนนเรศวร ไปจนจุดกองบิน ๒๓ กองทัพอากาศ ด้านใต้ กองบิน ๒๓ กองทัพอากาศ

ด้านตะวันตก จากกองบิน ๒๓ กองทัพอากาศ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวเขตถนนพรหมประกาย ไปจนจุดแนวเส้นขนานระยะ ๕๐๐ เมตร จากจุดศูนย์กลางถนนโครงการสาย ค๗ ฟากเหนือ

ความคืบหน้าล่าสุด

ตามขั้นตอนแห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งในปัจจุบันได้ดำเนินการถึงขั้นเตรียมการโครงการ การประชุมเจ้าของที่ดิน เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งพิจารณาผังแปลงที่ดินใหม่ และผังโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่โครงการ โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี สามารถรวบรวมใบอนุญาตการเข้าร่วมโครงการจากเจ้าของที่ดิน (จร.๑) ได้แล้ว จำนวน ๒๖ ราย และอยู่ระหว่างติดตามใบอนุญาตการเข้าร่วมโครงการจากเจ้าของที่ดิน (จร.๑) อีกจำนวน ๗ ราย ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมหนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (จร.๑) ให้ได้ ๒ ใน ๓ ของเจ้าของในพื้นที่โครงการ ในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ก่อนเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ต่อไป



เทศบาลนครอุดรธานีนำเครื่องจักรกล เข้าปรับปรุงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี



เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.ธนดร พุทธิรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี มอบหมายให้นายอริยะ แต่สุวรรณ รองนายกเทศมนตรี และนายพูนเกียรติ พุทธิรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักช่าง และสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ ๒ (ศูนย์มรกต) ซึ่งตั้งเป็นศูนย์รองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดอุดรธานี โดยเทศบาลนครอุดรธานีได้นำเครื่องจักรกล เข้าพื้นที่บริเวณโกดังสินค้าของนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบ พร้อมทั้งสนับสนุนต้นไม้สำหรับใช้งาน และสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการกับประชาชน และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

เดินเครื่องจักรชุดเจาะอุโมงค์ระบายน้ำ ก.นิตโย บริเวณหน้าสนามกีฬาากลางเทศบาลนครอุดรธานี



เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานด้านหน้าสนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี (เวสต์วอลล์ สเตเดียม) ดร.ธนดร พุทธิรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรี นายอริยะ แต่สุวรรณ รองนายกเทศมนตรี นางสาวฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายอาทิตย์ นามบุตร ปลัดเทศบาล นายดาวเรือง หากันได้ ผู้อำนวยการสำนักช่าง เทศบาลนครอุดรธานี รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีเปิดงานเริ่มเดินเครื่องจักรชุดเจาะอุโมงค์ระบายน้ำตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนนิตโย บริเวณหน้าสนามกีฬาากลางเทศบาลนครอุดรธานี (เวสต์วอลล์ สเตเดียม) โดยการเดินท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๘๐ เมตร ระยะทางประมาณ ๒๒๐ เมตร พร้อมบ่อต้นและบ่อรับ พร้อมทั้งทำการย้ายเครื่องสูบน้ำจากบ่อสูบน้ำเดิมสู่อุปกรณ์ใหม่ที่มีขนาดเพียงพอต่อการรับน้ำและเชื่อมต่อระบบท่อส่งน้ำจากเครื่องสูบน้ำเข้าท่อส่งน้ำให้สามารถส่งน้ำไปวังมัจฉาหนองบัวได้เหมือนเดิม โดยบริษัทผู้รับจ้าง คือ กิจการร่วมค้า เอส ซี จี และ ดี จี เอส จำกัด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒ มอบน้ำดื่มหน้ากากอนามัยและถังขยะติดเชื้อ

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ชนตร พุทธิรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นายอริยะ แต่สุวรรณ รองนายกเทศมนตรี นายพูนเกียรติ พุทธิรักษ์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นพ.เมธิพนธ์ ชาตะเมธิกุล ผู้อำนวยการกองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมรับมอบน้ำดื่มจำนวน ๖๐ แพ็ค ถังขยะติดเชื้อ หน้ากากอนามัย และถุงผ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒ โดยมีนางนันทยา ยศเมฆ รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ๒ ร่วมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์



ประชาชนมอบวัสดุการแพทย์ให้กับ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ชนตร พุทธิรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย นางสาวฉัตรฤดี ต.ศรีวงษ์ รองนายกเทศมนตรี นายประจวบ ทองเย็น ที่ปรึกษาพิเศษนายกเทศมนตรี นายประภาส บุตรอุดม รองปลัดเทศบาล และ นพ.เมธิพนธ์ ชาตะเมธิกุล ผอ.กองการแพทย์ โรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมรับมอบน้ำดื่ม ๑๐๐ แพ็ค แอลกอฮอล์แบบน้ำ ๙๕% ๔๐๐ ลิตร เครื่องวัดความดันแบบบีบมือ ๑ เครื่อง เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว ๒ เครื่อง รวมมูลค่า ๓๕,๐๐๐ บาท จากร้านสมบุญเวชการ และคุณทัศนีย์ จิรรัฐดิภัทร์ พร้อมครอบครัว มอบแอลกอฮอล์แบบน้ำ ๙๕% ๔๐๐ ลิตร แอลกอฮอล์เจล ๒ กิโลกรัม ๑๐ แกลลอน รวมมูลค่า ๒๕,๐๐๐ บาท ให้กับโรงพยาบาลเทศบาลนครอุดรธานี

ผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี มอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับประชาชนที่โรงพยาบาลสนาม

ผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี นำโดยนายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วยนายภูษงค์ กิจขยัน เลขานุการนายกเทศมนตรี นายยิ่งใหญ่ กองทอง ส.อบจ.อุดรธานี และคณะแม่บ้านผู้บริหารเทศบาลนครอุดรธานี นำข้าวกล่องและน้ำดื่มร่วมบริจาคให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและเข้าทำการรักษาตัวและกักตัวเป็นเวลา ๑๔ วัน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดอุดรธานี โดยในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามศูนย์โอเอเอ็ม (Local Quarantine) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ศูนย์สามพร้าว) และในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม ศูนย์โฮมฮัก (Local Quarantine) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี





ท่องเที่ยวไปกับรถราง “คุณทองโบราณ (จะ) พาเที่ยว”



นับตั้งแต่มีการขุดค้นพบฟอสซิลสุนัขโบราณ ซึ่งเป็นโครงกระดูกสุนัขสภาพสมบูรณ์ เต็มตัวและฝังอยู่เคียงข้างกับโครงกระดูกมนุษย์โบราณ โดยขุดค้นพบบริเวณพิพิธภัณฑสถานเปิด วัดโพธิ์ศรี ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เมื่อปี ๒๕๕๖ บ่งบอกว่าชาวบ้านเชียงในอดีตได้เลี้ยงสุนัขไว้เป็นเพื่อนหรือใช้งานแล้ว ต่อมา พญ.คุณหญิงอัมพร สุคนธมาน พร้อมด้วย นสพ.นพกฤษณ์ จันทิก ผู้ขุดค้นโบราณคดีบ้านเชียงได้นำความขึ้นกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) และนำตัวอย่าง “กระดูก” ไปให้ทอดพระเนตร ซึ่งทรงตรัสให้นำกลับไปเก็บรักษาไว้ และพระราชทานนามว่า “คุณทองโบราณ” ก่อนที่จังหวัดอุดรธานีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของโครงกระดูกสุนัขคุณทองโบราณ จึงได้ดัดแปลงให้เป็นมาสคอต ประจำจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นตัวแทนการท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ของจังหวัด ในปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา

เทศบาลนครอุดรธานี เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ในปี ๒๕๖๔ นี้ ได้หยิบยก นำเอามาสคอตคุณทองโบราณมาเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญในพื้นที่

โดยเฉพาะในแง่ของการท่องเที่ยวเทศบาลฯ ยังเตรียมนำสัญลักษณ์คุณทองโบราณ มาเป็นตัวแทนด้านการท่องเที่ยวชุมชนเมืองอีกด้วย พร้อมเตรียมเส้นทางรถรางนำเที่ยว ในพื้นที่เทศบาลนครอุดรธานีภายใต้โครงการและกิจกรรมที่มีชื่อว่า “คุณทองโบราณ พาเที่ยว”

หลังจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา อุดรธานียกระดับสู่การเป็น MICE City หรือ เมืองที่มีความพร้อมและศักยภาพในการเป็นจุดหมายปลายทางเพื่อรองรับการจัดกิจกรรม การท่องเที่ยว การจัดประชุม นิทรรศการ ตลอดจนศูนย์จัดแสดงสินค้า

โดยเมื่อเร็ว ๆ นี้ จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด อุดรธานี ในฐานะผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี ได้ประสานมายังเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อร่วมกำหนดรายละเอียด แผนงาน โครงการ กิจกรรม ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๗๐

หนึ่งในแผนงานดังกล่าวที่จะถูกนำมาพัฒนาต่ออย่างเป็นรูปธรรม ก็คือ กิจกรรม “รถรางนำเที่ยว” ซึ่งจะเป็นการจัดตารางนำเที่ยว เน้นเสาร์-อาทิตย์ พร้อมจัดจุดรับ-ส่ง โดยจะเป็นความร่วมมือกันระหว่าง เทศบาลนครอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และชมรมมัคคุเทศก์

“คุณทองโบราณพาเที่ยว” จะเป็นการนำทัศนจรแบบครึ่งวัน หรือ Half Day Trip ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ ๓ ชั่วโมง ค่าบริการอยู่ที่ ๙๙ บาทต่อรอบ มีมัคคุเทศก์ ช่วยบอกเล่าเรื่องราวในแต่ละจุด สำหรับเส้นทางนำเที่ยว คณะทำงานเทศบาลฯ ได้ลงสำรวจพื้นที่เบื้องต้นแล้ว โดยจะเริ่มจากพิพิธภัณฑสถานเมืองอุดรธานี-สำนักงาน ททท. (บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ)-ศาลหลักเมือง-ต้นโพธิ์ใหญ่ (บริเวณวัดมัสยิมมาวาส)-ชอยหมอลำ (ข้างวัดมัสยิมมาวาส)-วงเวียนน้ำพุ-อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ฯ-ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน (ศาลเจ้าปู่-ย่า)-ตลาดร่มเขียว-วัดโพธิ์สมภรณ์ ทั้งนี้ ยังมีเส้นทางเลียบบคลองหมากแข้ง บริเวณหน้าร้านพรหมเมื่อนั่งลัดเลาะไปออกตรงสำนักงานสรรพสามิต ระยะทางราว ๕๐๐ เมตร ที่จะถูกนำมาบรรจุลงในเส้นทางนำเที่ยวหากแต่ยังต้องมีการประเมินอย่างรอบด้านเสียก่อนเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเพิ่มเติมความมีชีวิตชีวาให้เป็นแหล่งชุมชนเมืองอย่างแท้จริง เพื่อเชื่อมโยงกับจุดท่องเที่ยวอื่น ๆ ทั้งในและนอกเขตพื้นที่

นี่เป็นเพียงก้าวเริ่มของแผนการจัดการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดที่คาดว่าจะเปิดตัวได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้





เปิดโทษ ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ “ปกปิดโหม้ไลน์-ไม่กักตัว”

ในช่วงของการเฝ้าระวังและยับยั้งการขยายตัวของจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) หนึ่งในมาตรการที่ปล่อยออกมาจากภาครัฐ คือ การสกัดกั้นผู้ติดเชื้อที่พยายามหลบหนีจากการกักตัว หรือปกปิดโหม้ไลน์ จนก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้อื่นที่อาจจะต้องติดเชื้อโควิด-๑๙ ตามไปด้วย เพราะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันโรคโควิด-๑๙ ยังไม่มีตัวยาที่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และสามารถติดเชื้อได้อีกแม้จะฉีดวัคซีนต้านโควิด-๑๙ ไขว้แล้วก็ตาม เพราะหากมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นนอกจากจะกระทบต่อเศรษฐกิจและรายได้ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชนแล้ว ความรุนแรงของการติดเชื้อในผู้ป่วยบางรายก็นำไปสู่ชีวิตได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นแล้ว การเฝ้าระวังและยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการติดเชื้อมากยิ่งขึ้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ในหลาย ๆ ประเทศ ได้กำหนดบทลงโทษต่อผู้ติดเชื้อที่ไม่มีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและเพื่อนมนุษย์ไว้แรงและเบาบ้างแตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น การปกปิดโหม้ไลน์ หรือให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับ Covid-19 ที่ประเทศสิงคโปร์จะให้ความสำคัญกับการติดตามเส้นทางของผู้ติดเชื้อมาก โดยตามกฎหมายโรคติดต่อของสิงคโปร์ การให้ข้อมูลเท็จและขัดขวางการติดตามเส้นทางกักตัวของเจ้าหน้าที่จะมีโทษปรับไม่เกินคนละ ๑๐,๐๐๐ เหรียญสิงคโปร์ หรือ ๒๒๕,๒๓๓.๔๐ บาท หรือจำคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ

บางกรณีเมื่อรับโทษครบแล้วต้องถูกเนรเทศและห้ามไม่ให้เดินทางเข้าสิงคโปร์อีก หรืออย่างประเทศไต้หวันซึ่งคุมการแพร่ระบาดของ Covid-19 ได้ดีมากประเทศหนึ่ง ล่าสุดสั่งปรับผู้ที่ฝ่าฝืนการกักตัวแอบออกจากที่พักอย่างน้อย ๗ ครั้งภายในเวลา ๓ วัน เป็นเงิน ๑ ล้านเหรียญไต้หวัน หรือ ๑.๐๗ ล้านบาท ขณะที่ในประเทศญี่ปุ่น กระทรวงสาธารณสุขมีแผนจะลงโทษบุคคลที่โกหกหรือไม่ตอบคำถามเพื่อตามหาเส้นทางกักตัว โดยเสนอให้ลงโทษปรับไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ เยน หรือ ๑๔๓,๕๒๓ บาท และกำหนดโทษสำหรับผู้กักตัวให้จำคุกพร้อมกับใช้แรงงานไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑ ล้านเยน หรือ ๒๘๖,๙๕๓ บาท

สำหรับประเทศไทย มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) ข้อ ๔ เรื่องโทษ ระบุว่า ผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ย่อมเป็นความผิดซึ่งอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อ้างอิง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๗) ที่ประกาศเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ระบุ บทกำหนดโทษของผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จ ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไป อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย

มาตรา ๔๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการหรือคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๘ หรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ตามมาตรา ๒๒(๖) หรือคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มาตรา ๒๘(๖) หรือคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๕(๑) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งตามมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรา ๕๑ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๑)(๒)(๔) หรือ (๖) มาตรา ๓๔ (๑)(๒)(๓) หรือ (๕) มาตรา ๔๐ (๕) หรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๔) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรา ๕๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๓๔ (๓)(๔)(๗) หรือ (๘) หรือมาตรา ๔๐ (๓) หรือ (๔) หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๓ ผู้ใดไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๘ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

มาตรา ๕๔ เจ้าของพาหนะหรือผู้ควบคุมพาหนะผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๐ (๒) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๕๕ ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา ๔๕ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท



ตลาดช้อปปิ้งออนไลน์ ก้าวไกลยุคโควิด-๑๙



แม้ว่าตลอดสองปีที่โควิด-๑๙ ได้เข้ามาสร้างความเสียหายให้กับเศรษฐกิจ และกระทบความเป็นอยู่ของผู้คนภายในประเทศ เป็นวงกว้าง แต่อีกฟากหนึ่งจะมีใครล่วงรู้หรือไม่ว่ายังคงมีความรุ่งโรจน์ว่ายนอยู่ในรูปแบบของธุรกิจออนไลน์ ยุค New Normal และถือเป็นตัวขับเคลื่อนที่ดีที่สุดเมื่อเทียบกับธุรกิจแบบออฟไลน์หรือการค้าขายผ่านหน้าร้านเป็นหลัก

ธุรกิจ E-commerce ในประเทศไทย มีการเติบโตขึ้นอย่างมาก ตั้งแต่ก่อนการมาของโควิด-๑๙ โดยมูลค่าของ E-commerce ในประเทศไทย มีเม็ดเงินอยู่ราว ๗ แสนกว่าล้านบาท นับว่าเป็นอันดับหนึ่งของมูลค่าธุรกิจ E-commerce ในภูมิภาคอาเซียน

ขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) ใน ๖ ตลาดยักษ์ใหญ่ ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย ประมาณการว่าจะมีมูลค่ารวมกันแตะ ๑.๗๒ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี ๒๐๒๕ ตามที่ Google Temasek และบริษัทเบน ได้คาดการณ์เอาไว้

ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูล โดย iPrice Group บริษัทวิจัยตลาดได้ร่วมมือกับ SimilarWeb และ AppsFlyer จัดทำงานวิจัยเรื่อง Map of E-commerce Yearend Report 2020 ขึ้น พบว่า ร้านค้าอีคอมเมิร์ซที่ได้รับความนิยมช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ คือ ร้านค้าอีคอมเมิร์ซทั่วไป ขณะที่ร้านค้าแฟชั่น และอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวนผู้เข้าชมสินค้าลดลง แม้สินค้าที่เลือกซื้อจากร้านค้าทั่วไป จะมีสินค้าประเภทแฟชั่น และอิเล็กทรอนิกส์รวมเป็นส่วนใหญ่ก็ตาม อาจเพราะโปรโมชั่นจากร้านค้าทั่วไปดึงดูดใจให้ซื้อสินค้าหลากหลายประเภทพร้อมกัน ซึ่งจากข้อมูลของ iPrice ที่รวบรวมจากแพลตฟอร์มใน ๖ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย พบข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจ ดังนี้

- อัตราการสั่งซื้อสินค้าในภูมิภาคเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยถึง ๑๙% และจำนวนการใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสูงถึง \$๓๒ ต่อการสั่งซื้อ โดยตลาดอีคอมเมิร์ซที่มีอัตราการใช้จ่ายสูงสุดคือ สิงคโปร์ \$๖๒ มาเลเซีย \$๔๑ ไทย \$๒๙ ฟิลิปปินส์ \$๒๓ อินโดนีเซีย \$๒๑ และเวียดนาม \$๑๗ ตามลำดับจากมากไปหาน้อย
- แฟชั่น คือ หมวดหมูสินค้าที่มีอัตราการสั่งซื้อมากที่สุดโดยเฉลี่ย \$๔๖ ตามด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ \$๔๑ และสินค้าอุปกรณ์กีฬาและเพื่อการออกกำลังกาย \$๓๓ พร้อมทั้งสามารถแบ่งหมวดหมูสินค้าที่ได้รับความนิยมในแต่ละประเทศได้ ดังนี้
- หมวดหมูสินค้าแฟชั่น: มีจำนวนการสั่งซื้อสูงสุดในตลาดมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์
- หมวดหมูสินค้าอิเล็กทรอนิกส์: มีจำนวนการสั่งซื้อสูงสุดในตลาดไทย และเวียดนาม
- หมวดหมูสินค้าอุปกรณ์กีฬา และเพื่อการออกกำลังกาย: มีจำนวนการสั่งซื้อสูงสุดในตลาดอินโดนีเซียเท่านั้น

นอกเหนือจาก ๖ ตลาดอีคอมเมิร์ซที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ตลาดฮ่องกงยังมีข้อมูลที่สอดคล้องกัน โดยจากการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างไตรมาสที่ ๒-๔ พบว่า ช่วงไตรมาสที่ ๒ (การแพร่ระบาดสูงสุด) จำนวนผู้เข้าชมสินค้าผ่านทางร้านค้าอีคอมเมิร์ซสายแฟชั่นมีจำนวนลดลง คาดว่าเกิดจากการที่รัฐบาลประกาศให้ทำงานที่บ้านช่วงไตรมาสที่ ๒ และพนักงานเริ่มทยอยกลับไปทำงานที่ออฟฟิศช่วงไตรมาสที่ ๓



รายงาน ๑๐ อันดับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากที่สุดใน

ในส่วนของการใช้งานสมาร์ตโฟนเพิ่มมากขึ้นทำให้ร้านค้าอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่ต่างก็สร้างแอปพลิเคชันรองรับความต้องการ เพื่ออำนวยความสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยเหตุนี้ iPrice จึงร่วมมือกับ AppsFlyer ผู้นำด้านแพลตฟอร์มการวัดผลโฆษณาและการวิเคราะห์การตลาดบนมือถือ เผยข้อมูลอัตราการติดตั้งของแอปพลิเคชันหมวดหมู่ช้อปปิ้งใน ๕ ประเทศตลาดอีคอมเมิร์ซชั้นนำ (เฉพาะระบบปฏิบัติการ Android) ได้แก่ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และไทย โดยเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ ๑ และ ๒ ปี ๒๐๒๐ (ช่วงที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด) พบว่า อัตราการติดตั้งแอปพลิเคชันในไตรมาสที่ ๒ เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย ๔๒.๒% ต่างจากไตรมาสแรกที่มีเฉลี่ย ๓๗.๔% โดยมีข้อมูลในแต่ละประเทศ และเฉพาะตลาดไทยกับเวียดนามนั้นมียอดอัตราการติดตั้งที่ต่างจากไตรมาสแรกเพียง ๑% โดยไทยเพิ่มจาก ๓๖% เป็น ๓๗% และเวียดนาม ๔๘% เป็น ๔๙%

อย่างไรก็ตาม คาดว่าอัตราการติดตั้งที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากทั้ง ๕ ประเทศต่างอยู่ภายใต้การปิดเมือง (Lockdown) หรือปิดเมืองบางส่วน (Partial Lockdown) ทำให้ส่วนใหญ่ต้องทำงานที่บ้าน และออกไปจับจ่ายใช้สอยได้เพียงเท่านั้น แอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ จึงก้าวขึ้นมาเป็นบทบาทสำคัญ และส่วนใหญ่โปรโมชั่นสุดคุ้มมักจะนำเสนอให้แก่สมาชิกใหม่ นำไปสู่สาเหตุอัตราเพิ่มขึ้นของการติดตั้งเพื่อลงทะเบียนในชื่อผู้ใช้ใหม่ อีกทั้งการติดตั้งแอปฯ อาจทำให้หน่วยความจำในตัวเครื่องสมาร์ตโฟนลดน้อยลง นำไปสู่การทยอยลบแอปฯ ที่ไม่ค่อยได้ใช้งานออก